



Help Me Grow Maine

2.1.1

Maine

Giải pháp giúp trẻ nhỏ phát triển khỏe mạnh



Help Me Grow là điểm chính kết nối các gia đình với thông tin và dịch vụ về các nguồn trợ giúp trong cộng đồng và liên quan đến sự phát triển của trẻ em.

Cùng hợp tác với 211 Maine Các nhà cung cấp dịch vụ và người chăm sóc có thể liên lạc với Help Me Grow để được trợ giúp thêm. Help Me Grow sẽ lắng nghe, giới thiệu gia đình đến các dịch vụ và hỗ trợ liên lạc tiếp cho cả người chăm sóc và các nguồn giới thiệu.

Cách thức hoạt động:

Tình trạng hội đủ điều kiện

Chương trình chúng tôi miễn phí cho tất cả các trẻ em từ sinh đến tám tuổi và gia đình/người chăm sóc của các em ở tiểu bang Maine. Cha mẹ cũng có thể gọi để được trợ giúp trong thời gian mang thai.

Nơi tiếp xúc chính

Chúng tôi giúp những người chăm sóc và các trung tâm cung cấp dịch vụ giữ trẻ trong việc kết nối trẻ em với hệ thống trợ giúp hiện tại trong cộng đồng và Tiểu bang. Những tổ chức và nguồn trợ giúp này có thể giúp các em phát triển khỏe mạnh, thông qua một "sự chuyển giao ấm áp" từ gia đình đến các nguồn trợ giúp.

Các nguồn trợ giúp

Chúng tôi yểm trợ một hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ liên kết với nhau, nhằm phục vụ hữu hiệu các gia đình ở tiểu bang Maine có nhiều nhu cầu khác nhau.

Khám dò tìm bệnh về phát triển

Chúng tôi chủ trương làm việc với các gia đình để nhận diện các mốc phát triển và sử dụng các bản câu hỏi Ages & Stages Questionnaires® (ASQ) để đánh giá tình trạng phát triển. Nếu có kết quả gì đáng lo ngại trong tiến trình kiểm tra dò tìm, chúng tôi sẽ làm việc với các gia đình để kết nối với các nhà chuyên môn về can thiệp sớm để đánh giá thêm.

Nên nghĩ đến việc giới thiệu một gia đình khi:

- Quý vị không biết chắc một gia đình có thể hội đủ điều kiện nhận những dịch vụ nào, nhưng biết là họ cần trợ giúp.

- Một gia đình cần trợ giúp thêm để tìm hiểu về các bước kế tiếp trong việc tìm nguồn trợ giúp (CDS, WIC v.v.).

- Cần phải thực hiện một buổi kiểm tra sàng lọc, hoặc gia đình cần trợ giúp phải điền một bản câu hỏi ASQ® trên mạng trực tuyến.



Scan Mã QR ở bên phải
để tìm hiểu thêm

